

Số: /TB-UBND

Cẩm Thủy, ngày tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy
tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023**

Ngày 23/02/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Viết Hoài chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023 (*Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu*); Dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại qua báo cáo giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng (*Thanh tra huyện tham mưu*).

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Viết Hoài kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Huyện đã tập trung chỉ đạo, rà soát các hoạt động sản xuất kinh doanh; các phòng, ngành, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện kịp thời ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch như: Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, tiến độ vụ Đông xuân tính đến ngày 23/02/2023 toàn huyện đã gieo trồng được 8.026,6 ha, trong đó cây lúa gieo cấy được 3.491,1 ha, đạt 101,2% kế hoạch; toàn huyện đã trồng được 140.500 cây xanh, cây phân tán các loại, bằng 131% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2023. Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 3,105 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng đạt 12,395 tỷ đồng; bằng 14,76% dự toán được giao (*Trong đó thu tiền sử dụng đất 02 tháng đạt 4,793 tỷ đồng, bằng 19,97% dự toán được giao*). Kết quả thu đảm bảo theo tiến độ thời gian. Tổng chi ngân sách thực hiện trong tháng là 9,536 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng thực hiện 58,815 tỷ đồng, bằng 8,32% dự toán năm. Các chỉ tiêu chi thực hiện theo dự toán được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Công tác phát triển kinh tế tập thể, phát triển doanh nghiệp đảm bảo theo tiến độ thời gian, trong 2 tháng đã thành lập mới 3 doanh nghiệp, đạt 6,7% so với kế hoạch năm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác thẩm định các hồ sơ liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đúng quy

định pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; các hoạt động văn hóa diễn ra an toàn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Huyện đã tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường an toàn, ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển.

2. Hoàn thiện nội dung các dự thảo

Các ý kiến tham gia Hội nghị về cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo phòng chuyên môn đã chuẩn bị; Giao các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh các dự thảo:

2.1. Đối với Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành.

2.2. Đối với dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại qua báo cáo giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng

Giao Thanh tra huyện chủ trì, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành theo quy định. Trong đó lưu ý, đối với Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực bỏ cụm từ “tiêu cực” lý do đối với UBND thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng và Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023 của UBND tỉnh.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Giao Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ chung và 15 nhiệm vụ cụ thể trong Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

3.1. Về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao:

- Giao Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới tại 17/17 xã, thị trấn, nhằm duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí đối với các xã trong kế hoạch về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Lực trực tiếp chỉ đạo, phòng Nông nghiệp huyện chủ trì, các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế -

Hạ tầng phối hợp tham mưu, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng tiêu chí nước sạch hiện nay tại tất cả các xã, thị trấn, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể lộ trình, giải pháp thực hiện phù hợp với từng xã, thị trấn, đảm bảo yêu cầu tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng của các trường chuẩn quốc gia trên địa bàn, xác định cụ thể nhu cầu về cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng đơn vị; ưu tiên dành nguồn lực, hỗ trợ các trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao.

3.2. Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án

- Về đầu tư công: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023; trong đó tập trung giải ngân nhanh các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án sắp hết thời hạn giải ngân vốn theo kế hoạch tỉnh giao.

- Về giải phóng mặt bằng: Giao Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tập trung rà soát các vấn đề vướng mắc, kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án theo từng mốc thời gian cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từ đó chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

Giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng là hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, là tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm, đề nghị Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

3.3. Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tích cực, chủ động tham mưu thực hiện nhiều biện pháp, hoàn thiện thủ tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

3.4. Về việc kiểm tra, xác minh Báo Nhà báo và Công luận phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Long

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các đơn vị có liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Nhà báo và Công luận phản ánh về việc khai thác khoáng sản trái phép của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Hoàng Đức tại thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy; tham mưu văn bản trả lời của UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật.

3.5. Về việc tổ chức các Hội nghị giao ban, Hội nghị chuyên đề trong tháng 3 năm 2023

- Đối với các Hội nghị giao ban: Khối Văn hóa - Xã hội, khối Kinh tế, giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện tổng hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các khối, các xã, thị trấn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các Hội nghị giao ban quý I năm 2023.

- Đối với một số Hội nghị chuyên đề:

+ Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Hùng chỉ đạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức Hội nghị chuyên đề về tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2023.

+ Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Hùng chỉ đạo, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác an toàn thực phẩm năm 2023.

+ Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Lực chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, tổ chức Hội nghị chuyên đề với 08 xã về công tác dồn điền, đổi thửa, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện, có biện pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

3.6. Về việc thành lập Tổ tư vấn pháp luật, giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu thành lập Tổ tư vấn pháp luật, giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện, do Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Tiến Lực làm Tổ trưởng, có sự tham gia của một số phòng và mời một số cơ quan như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tham gia nhằm kịp thời xử lý hiệu quả, đúng quy định các tình huống khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023, đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đình Hùng